

Mga tagubilin

Ang layunin ng dokumentong ito ay ipakita at subaybayan ang traceability at dami ng mga produkto kung saan humihiling ka ng Certificate of Inspection o transaksyon. Idetalye namin sa ibaba, ayon sa tab, ang mga patakaran para sa pagpuno sa dokumentong ito upang mapadali ang kahilingan para sa isang COI/TC at upang matiyak ang mabilis na pagpapalabas nito. Ang tab na PRODUCTION ay dapat punan para sa mga PRODUCER (mga operator at grupo ng grower) lamang. Ito ay dapat punan sa bawat produkto, isang beses sa isang taon sa unang kahilingan ng COI ng taon. Hinihiling sa iyo na magbigayang dami ng produksyon ng nakaraang taon (N-1) at ang mga labi mula sa taon bago ang taon ng mga preview o upang magbigay ng pagtatantya kung ito ang unang taon ng produksyon. Gayundin ang stock ng taon ng mga preview o ng petsa ng aplikasyon sa kaso ng paglilipat ng sertipiko at ang mga labi mula sa taon. Kung ito ay isang produkto na sumasailalim sa pagpoproseso, mangyaring ipahiwatig ang rate ng pagproseso*. Ang tab na PROCESSING ay dapat punan kung ikaw ay isang PROCESSOR. Kailangan itong kumpletuhin nang isang beses lamang, at i-update kung sakaling magkaroon ng pagbabago, tulad ng isang bagong produkto. Pakisaad ang rate ng pagpoproseso* na naaangkop sa bawat organikong sangkap* sa pinal na certified na produkto. Ang tab na TRACEABILITY ay dapat punan para sa bawat kahilingan para sa isang COI o TC. Ang bawat lote na iluluwas ay dapat na malinaw na punan. Ito ay nahahati sa dalawang bahagi: ang "shipment" na bahagi na nagdedetalye ng impormasyon ng mga lote na iluluwas. At ang bahaging "pinagmulan" na sumusubaybay sa mga pagbili ng mga produkto (mga sangkap) na pumapasok sa komposisyon ng mga ipapadalang lote. Upang gawin ito, mangyaring ipahiwatig para sa bawat sangkap/produktong pumapasok sa komposisyon ng na-export na lote, ang pangalan ng supplier pati na rin ang Certification Body ng supplier na ito, ang dami na binili mula sa nasabing supplier pati na rin ang kaukulang TC number (o invoice kung kinakailangan) at ang numero ng lot kung saan ito nanggaling. Kung ang iyong produkto ay isang solong sangkap na produkto, ilista lang ang pinag-uusapang sangkap at ang (mga) supplier ng sangkap na iyon kasama ang TC/invoice number at lot number na pinanggalingan nito. Mangyaring palaging gamitin ang parehong file na ito at lumikha ng bagong tab na Traceability para sa anumang bagong kahilingan sa COI/TC. Upang gawin ito, maaari kang mag-right click sa pangalan ng tab na "Traceability" (sa ibaba) na nais mong i-duplicate, pagkatapos ay mag-click sa "Duplicate", at awtomatikong bubuo ang bagong tab. Kakailanganin mo lang baguhin ang impormasyong kinakailangan para sa bagong transaksyong ito. Kung wala kang supplier para sa maraming iluluwas, hindi mo kailangang punan ang bahaging "pinagmulan" ngunit ipahiwatig

Talasalitaan

Lot number: isang pagtatalaga, sa anyo ng mga numero at/o mga titik, na nagpapahintulot sa pagkakakilanlan at pagsubaybay ng isang hanay ng mga magkakahawig na produkto na nagbabahagi ng ilang partikular na katangian ng produksyon (oras at petsa ng produksyon, code ng ipinadala. Banggitin lamang ang direktang tagapagtustos, hindi na kailangang mag-trace pa sa itaas ng agos.
ng huling produkto
code CN : custom na pinagsamang nomenclature ng produkto
Deskripsyon ng produkto: ipahiwatig ang komersyal na pangalan ng sertipikadong produkto

Plano ng produksyon

Para sa mga producer at Grower group lamang

1st year ng certification: magbigay ng pagtatantya

Mga sumunod na taon : ipahiwatig ang tunay na dami ng ginawa noong nakar

Upang ma-update sa simula ng bawat bagong taon o season, o para sa

Panahon (taon/panahon)	Pangalan ng Produkto	Kabuuang dami ng ginawa noong nakaraang taon/panahon
Kabuuang dami ng hilaw na materyales na natanggap/nagawa mula Enero hanggang D		
Nananatili ang mga organikong produkto mula sa mga preview na taon / Ang taon bag		
Stock sa katapusan ng taon sa kaso ng paglilipat ng sertipiko mula sa petsa ng aplikasy		

naang taon -1

bawat bagong produkto

Rate ng pagproseso (kung naaangkop)
Disyembre _Taon _____
o ang nakaraang taon(N-1)
on

Rate ng pagpoproseso

Para sa mga processor

Upang ma-update sa simula ng bawat bagong taon o season, o para sa bawat bagong

Pangalan ng sertipikadong produkto	Pangalan ng sangkap	rate ng pagproseso

| produkto

SHIPMENT / EXPORTED LOT							PINAGMULAN NG LOTE					
Lot number	Petsa ng Paggapadala (o tinantyang)	Pangalan ng mamimili	Bansa ng mamimili/importer	Paglalarawan ng produkto	CN Code (pangngalan ng produkto)	Netong timbang ng na-export na lote (kg)	Pangalan ng produkto/sangkap na binili (isang linya bawat sangkap)	Pangalan ng iyong (mga) supplier para sa sangkap na ito (isang linya bawat supplier)	Certifier ng iyong supplier	Dami ng binili (bawat supplier)	TC number (o supplier invoice nb)	Maraming bilang ng biniling sangkap

SHIPMENT / EXPORTED LOT							PINAGMULAN NG LOTE				
Lot number	Petsa ng Pagpapadala (o tinantyang)	Pangalan ng mamimili	Bansa ng mamimili/importer	Paglarawan ng produkto	CN Code (pangalan ng produkto)	Netong timbang ng na-export na lote (kg)	Pangalan ng produkto/sangkap na binili (isang linya bawat sangkap)	Pangalan ng iyong (mga) supplier para sa sangkap na ito (isang linya bawat supplier)	Certifier ng iyong supplier	Dami ng binili (bawat supplier)	TC number (o supplier invoice nb)

SHIPMENT / EXPORTED LOT							PINAGMULAN NG LOTE				
Lot number	Petsa ng Pagpapadala (o tinantyang)	Pangalan ng mamimili	Bansa ng mamimili/importer	Paglalarawan ng produkto	CN Code (pangngalan ng produkto)	Netong timbang ng na-export na lote (kg)	Pangalan ng produkto/sangkap na binili (isang linya bawat sangkap)	Pangalan ng iyong (mga) supplier para sa sangkap na ito (isang linya bawat supplier)	Certifier ng iyong supplier	Dami ng binili (bawat supplier)	TC number (o supplier invoice nb)

